

ทิศทางราคาโลกขาขึ้น ปศุ.คาด'ดีเซล'พุ่งต่อ

รอยเตอร์ผู้จัดการรายวัน - ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขึ้นต่อไป "เบรนท์" ของตลาดลอนดอนทบทวนสถิติสูงสุดรอบ 9 ปีเมื่อวันพุธ(17) หลัง 3 ชาติผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก ประกาศแผนรักษาหรือลดกำลังการผลิต ปริมาณการผลิตจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม แม้มีเสียงเตือนหนาหูว่าน้ำมันดิบ

สำรองทั่วโลกกำลังลดฮวบฮาบอย่างรวดเร็วในช่วงกักขังเข้าสู่ฤดูหนาว ทางด้านปศุ.คาดวันนี้(18)ราคาขายปลีกดีเซลในประเทศไทยปรับเพิ่มต่อเนื่องถึงสิ้นปี เมษ 2-3 วันราคาอาจเพิ่มอีก แต่ต้องดูสถานการณ์ตลาดโลกอีกครั้ง

อ่านต่อหน้า

NEED... E-COMMERCE CLICK...

 **eComBot**™
www.**eComBot.com**
750.- month / 50 items
Free 1 month

■ ทิศทาง

มาตรการสำคัญๆ ของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ที่สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนต์ บราซิลว่า สัญญาเพื่อการส่งมอบเดือนเมษายน ปีตลาดลอนดอนเมื่อวันพุธ (17) ที่ 24.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากราคาปิดตลาดเมื่อวันก่อนหน้า 38 เซนต์ โดยมีอยู่ช่วงหนึ่งราคาสามารถทะยานแตะ 25.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายนปี 1991

ขณะที่สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบชนิดสวีทครูดเพื่อการส่งมอบเดือนธันวาคมปีตลาดในเม็กซิโกในนิวยอร์กปิดวันเดียวกันที่ 26.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นจากราคาปิดตลาดเมื่อวันก่อนหน้าถึง 90 เซนต์

แม้ราคาสัญญาน้ำมันดิบชนิดสวีทครูดของตลาดในเม็กซิโก ที่มีการซื้อขายเวลาต่อมาในสิงคโปร์เมื่อถึงช่วงบ่ายวันนี้ (18) จะขยับลดลง 25 เซนต์มาอยู่ที่ 26.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ผู้คนในตลาดก็มองว่าเป็นเพียงการชะงักของแนวโน้มขึ้นสูง มากกว่าจะเป็นการทรนกลับสู่ภาวะแสดงต่ำของราคาน้ำมันแล้ว

ปัจจัยที่ผลักดันราคาขายดิบขึ้นระลอกนี้ มาจากการประกาศภัยความมั่นคงของอิรักเมื่อวันจันทร์ 3 ธาตุขึ้นได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย เวเนซุเอลาและเม็กซิโก หลังจากการประท้วงของทั้งสามฝ่ายที่กรุงวอชิงตันว่าพวกเขาจะรักษาข้อตกลงการผลิตน้ำมันต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดเดือนมีนาคม

อาลี โรดริเกซ รมว.กระทรวงน้ำมันของเวเนซุเอลาระบุว่า พวกเขาจะประชุมกันอีกครั้งก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) อันมีขึ้นในวันที่ 27 มีนาคมนี้ เพื่อหารือถึงนโยบายการผลิตในอนาคต

อิรักน้ำมันของ 3 ชาติซึ่งรวมถึงอาลี อัล-นาอิม แห่งพีเอ็มซาอุดีอาระเบียให้ความเห็นในเรื่องของราคาน้ำมันว่าระดับราคาที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงหลายวันในส่วนหนึ่งมาจากภารกิจเก็บน้ำมันของบรรดานักเก็บราคาน้ำมันด้วย ทั้งในเม็กซิโก วาซีซี นักวิเคราะห์แห่งเดรสเดอส์ โคลน์เบิร์ก แบนสินกล่าวเห็นด้วยว่าราคาน้ำมันในตลาดสูงกว่าระดับราคาตามโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 3 ดอลลาร์

ทว่า นักวิเคราะห์ชี้ว่าราคาในปัจจุบันยังไม่ถือว่าสูงที่สุดแล้วเพราะคาดว่าจะสามารถทะยานได้มากกว่านี้เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจะทำให้มันขึ้นสำรองหรือขาดลง นอกจากนี้พวกเขาเชื่อมั่นว่าเมื่อปริมาณน้ำมันสำรองลดลงเรื่อยๆ จะกระตุ้นให้ผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นหลังจากเดือนมีนาคมปีหน้า

จากการทำสถิติรายปีตลาดของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันสำรองของประเทศลดฮวบฮาบไปมากและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านอุปทานน้ำมันดิบสำรองรวมทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันสำรองกำลังหดหายลงสู่ระดับต่ำสุดอย่างรวดเร็ว โดยอเมริกันโอเปกปริมาณ อินสต็อก (เอพีไอ) รายงานเมื่อวันอังคาร (16) ว่าน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ ในช่วงปีตลาดที่แล้วลดลงเกือบ 5 ล้านบาร์เรลเหลืออยู่เพียง 189.5 ล้านบาร์เรลซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 2 ปี ขณะที่น้ำมันดิบสำรองลดลงไปประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลมาอยู่ที่ 308 ล้านบาร์เรล

ปตท.คาดดีเซลไทยขึ้นราคาอีก

นายวิเศษ จูภิบาล ผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกเป็นที่คาดการณ์ว่าน้ำมันดีเซลเชลยปลีกในไทยจะยังคงมีราคาปรับเพิ่มต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมนี้แต่มั่นใจว่าจะไม่เกิน 11 บาทต่อลิตร ทั้งนี้การปรับเพิ่มของดีเซลจะเป็นไปตามตลาดโลกที่ช่วงฤดูหนาวความต้องการดีเซลในแถบยุโรป อเมริกาจะเพิ่มเพื่อนำมาทำความอบอุ่น ขณะที่เบนซินคาดว่าจะทรงตัวเพราะไม่ได้เป็นฤดูท่องเที่ยว

สำหรับปัจจัยที่มีผลให้น้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มมี 4 ปัจจัยหลักได้แก่ 1. เกิดจากการที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันโลก (โอเปก) กำลังมีการพิจารณาปิดการจำกัดกำลังผลิตน้ำมันดิบจากมีนาคม 2543 ออกไปอีก 2. ปริมาณสำรองน้ำมันในประเทศอุตสาหกรรมได้เริ่มปรับตัวลดลง 3. ความต้องการใช้น้ำมันดีเซลฤดูหนาวมีมากทำให้ดีเซลสูงขึ้นตามฤดูกาล 4. ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีความต้องการใช้เพิ่มทั้งได้หวัน อินโดนีเซีย ศรีลังกา เป็นต้นเพราะเศรษฐกิจดีขึ้น

การจำกัดผลิตน้ำมันของโอเปกเชื่อว่าจะไม่จำกัดจนทำให้ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 25 เหรียญต่อบาร์เรลแน่ เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้ประเทศในกลุ่มโอเปกแห่งประเทศไทยแล้วทำให้ราคาตกอีก ดังนั้นจึงเชื่อว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงว่านายวิเศษกล่าว

นายประเสริฐ บุญสิงห์พันธุ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจน้ำมัน ปตท.กล่าวว่า ในช่วง 2-3 วันนับจากนี้ไปคงจะต้องจับตาสถานการณ์น้ำมันอย่างใกล้ชิดเพราะคาดว่าปตท.อาจต้องพิจารณาปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินอีกครั้ง เพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลหนักกว่า

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ปตท. ได้ทำการปรับราคาน้ำมันดีเซลไปแล้ว 20 สตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมาก็มีการปรับราคาคงค้างยังไม่สะท้อนภาวะที่แท้จริง โดยสาเหตุการปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเป็นเพราะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับขึ้นถึง 70 เซนต์ต่อบาร์เรลส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซิน อยู่ที่ 27.20 เหรียญ/บาร์เรล และน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 25.50 เหรียญ/บาร์เรลซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการขายปลีกเพิ่มขึ้น 20 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันเบนซินปตท.พิจารณาแล้ว เห็นว่าการปรับราคาขึ้นมากแล้ว จึงชะลอการขึ้นราคาไว้ก่อน

นายประเสริฐ กล่าวว่าการปรับราคาน้ำมันดี

เซลครั้งนี้อย่าว่าค่อนข้างสูง แต่ก็ยังไม่เกินเป้าหมายราคาตลาดการดีไว้ เพราะยังมีราคาอยู่ที่ 10.39 บาท/ลิตร และก่อนหน้ารัฐบาลได้ลดภาษีสรรพสามิตให้ไปแล้ว 50 สตางค์ จึงช่วยให้ราคาตกลงไม่อีก

ปตท.-บางจากช่วยเกษตรกรใช้น้ำมันถูก

วันนี้ (18 พ.ย.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการนำน้ำมันราคาพิเศษเพื่อเกษตรกรระหว่างปตท.บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด(มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

นายพิทยาล นาดชาตล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่าเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำมันปตท.ทั่วประเทศจะสามารถซื้อน้ำมันได้ในราคาพิเศษที่ต่ำกว่าราคาป้ายที่กำหนดไม่น้อยกว่าลิตรละ 15 สตางค์ ส่วนเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำมันบางจากจะสามารถใช้บริการ ณ สถานีบริการน้ำมันของสหกรณ์เครือข่ายบางจาก 500 แห่งทั่วประเทศได้ราคาและสิทธิเท่ากับสมาชิกสหกรณ์เช่นกันก็จะได้ราคาถูกกว่าราคาหน้าปั๊มลิตรละ 10-15 สตางค์

โครงการดังกล่าวเน้นช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้ใช้น้ำมันราคาพิเศษเพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรสนองนโยบายรัฐบาลในการใช้กลไกของภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรช่วยบรรเทาภาวะวิกฤตจากราคาพืชผลตกต่ำได้ระดับหนึ่ง สำหรับลูกค้า ธ.ก.ส.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ

นายวิเศษ จูภิบาล ผู้ว่าการ ปตท. คาดว่าเกษตรกรจะใช้น้ำมันปีละ 500 ล้านลิตร คิดเป็นภาระที่ปตท.และบางจากต้องรับภาระด้วยการลดค่าการตลาดในปีละประมาณ 200 ล้านบาทซึ่งจะทำให้ค่าการตลาดของ ปตท.และบางจากลดต่ำกว่า 70-80 สตางค์ต่อลิตรลงไปอีกซึ่งในส่วนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นการตลาดที่มีน้ำมันจะได้ไปเพื่อเหลือจึงเป็นของปตท.

ปตท.พร้อมรับปีถูก Y2K

นายวิเศษยังได้กล่าวถึงความพร้อมในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี 2000 หรือ Y2K ว่าปตท.ได้ใช้งบไปทั้งสิ้น 61 ล้านบาทในการแก้ไขและยังประหยัดงบประมาณได้ถึง 25% เพราะใช้พนักงานปตท.ส่วนหนึ่งอย่างไรก็ตามในวันที่ 1 ม.ค.2000 ปตท.มีแผนที่จะเพิ่มสำรองน้ำมันสำเร็จรูปจากเดิม 11 วันเป็น 15 วันหรือประมาณ 136 ล้านลิตรและจะเพิ่มสำรองอีกครั้งในวันที่ 29 ก.พ. 2000 ขณะที่ในส่วนของการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งระบบส่งก๊าซโรงแยกก๊าซสิงห์น้ำมัน ปตท.จะมีพนักงานประจำตลอด 24 ชั่วโมง ■

